

Ano ang mga Haligi ng Pananampalataya na Dapat Taglayin ng Isang Muslim?

Ang mga haligi ng pananampalataya ay:

Pananampalataya sa Allah: Ang matibay na paniniwala na ang Allah ay ang Panginoon ng lahat ng bagay, ang Tanging Lumikha, at Siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Siya ay mayroong mga katangian ng ganap na kabanalan at walang anumang kakulangan. [70] Siyaj ng pananampalataya sa Allah. Abdulaziz Al Rajihi (pahina 9).

Pananampalataya sa Allah: Ang matibay na paniniwala na ang Allah ay ang Panginoon ng lahat ng bagay, ang Tanging Lumikha, at Siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Siya ay mayroong mga katangian ng ganap na kabanalan at walang anumang kakulangan.

Pananampalataya sa mga Aklat na Ipinahayag: Ang paniniwala sa lahat ng banal na aklat na ipinahayag ng Allah sa Kanyang mga propeta, tulad ng Injil (ipinahayag kay Moises), Torah (kay Hesus), Zabur (kay Dawud), at ang mga aklat ni Abraham at Moises, at higit sa lahat, ang Qur'an na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAW). Ang orihinal na mga aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ng pagkakaisa ng Allah, ngunit nagkaroon ng mga pagbabago sa mga ito sa paglipas ng panahon, at ang Qur'an at ang Sharia ng Islam ang pumalit sa mga ito.

Pananampalataya sa mga Propeta at Sugo:

Pananampalataya sa Araw ng Paghuhukom: Ang paniniwala na magkakaroon ng araw ng muling pagkabuhay kung saan ang lahat ay haharap sa Allah para sa paghatol at gantimpala.

Pananampalataya sa Tadhana: Ang paniniwala na ang lahat ng nangyayari ay ayon sa itinakda ng Allah na batay sa Kanyang kaalaman at karunungan.

Ang Ihsan ay ang pinakamataas na antas sa relihiyon, na nangangahulugang pagsamba sa Allah na para bang nakikita mo Siya, at kahit hindi mo Siya nakikita, alam mong nakikita ka Niya. Ang Ihsan ay ang paggawa ng mga gawain ng maayos

at tapat para sa Allah, walang inaasahang kapalit o papuri mula sa tao.[72] Hadith Jibreel. Hinatid ni Bukhari (4777) at Muslim (9) Kahalagahan ng Pananampalataya sa mga Naunang Propeta Ang pananampalataya sa lahat ng naunang propeta na ipinadala ng Allah ay mahalagang bahagi ng pananampalataya ng isang Muslim. Ang pagtanggap sa kahit isang propeta ay salungat sa pangunahing turo ng Islam. Lahat ng propeta ng Allah ay naghatid ng mensahe ng pagkakaisa ng Allah at nagbigay babala tungkol sa pagdating ng huling sugo, si Propeta Muhammad (SAW). Ang mga pangalan ng ilan sa mga propeta ay binanggit sa Qur'an, at mayroong iba pang hindi nabanggit. Ang posibilidad na ang ilang relihiyosong lider ng Hinduismo at Budhismo ay mga propeta ay hindi isinasantabi, ngunit walang ebidensya mula sa Qur'an tungkol dito, kaya't hindi ito pinaniniwalaan ng mga Muslim. Ano ang Pagkakaiba ng Anghel, Jinn, at Diyablo? Anghel: Sila ay nilikha mula sa liwanag, walang kasalanan, at palaging sumusunod sa mga utos ng Allah. Sila ay naglilingkod at sumasamba sa Allah ng walang pagod. Jinn: Mga nilalang na nilikha mula sa apoy na may kalayaang magdesisyon tulad ng tao, mayroong mabuti at masama sa kanila. Diyablo: Si Shaytan (Satanas) ay kabilang sa mga Jinn na sumuway sa Allah at naging pinuno ng lahat ng masama.

Ang Ihsan (kabutihan) ay ang paggawa ng mga gawain at kilos nang may kahusayan at layuning mapalapit sa Diyos, nang walang inaasahang materyal na kapalit o papuri mula sa mga tao. Ito ay ang pagganap ng mga gawain sa paraang sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) at tanging para sa Diyos lamang. Ang mga taong nagsasagawa ng ihsan sa mga komunidad ay mga matagumpay na huwaran na nag-uudyok sa iba na tularan sila sa paggawa ng mga mabubuting gawain, parehong pang-relihiyon at pang-mundong gawain, para sa kaluguran ng Diyos. Sa pamamagitan nila, ang Diyos ay nagdudulot ng pag-unlad at kaunlaran sa mga komunidad, pag-uunlad ng buhay ng tao, at pag-angat ng mga bayan.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/23/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/23/>

Saturday 18th of January 2025 01:44:12 PM

